

Số: /UBND-NV

Chí linh, ngày tháng năm 2023

Về việc hướng dẫn, quản lý hoạt động
tôn giáo trong dịp Lễ Giáng sinh
năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 114/SNV-TG ngày 07/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Giáng sinh năm 2023, đáp ứng nhu cầu tôn giáo chính đáng của nhân dân theo đạo Công giáo và Tin Lành, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm chỉ đạo, thực hiện những nội dung sau:

1. Chủ động nắm bắt nhu cầu tổ chức Lễ Giáng sinh của đồng bào theo đạo Công giáo và đạo Tin lành tại địa phương, để hướng dẫn tổ chức lễ trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng nhu cầu, tình cảm tôn giáo chính đáng của tín đồ, chức sắc, chức việc.

2. Rà soát các vụ việc liên quan đến Công giáo và Tin lành tại địa phương, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết trước lễ đối với các vụ việc có giá trị động viên tín đồ, chức sắc, chức việc; hạn chế giải quyết các vụ việc ảnh hưởng đến tình cảm tôn giáo của tín đồ, chức sắc, chức việc, tránh tạo bức xúc không cần thiết trong dịp lễ.

3. Đề xuất lãnh đạo cấp ủy và phân công lãnh đạo chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc mừng chức sắc, chức việc hai tôn giáo, bao gồm chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu trong lao động sản xuất, tích cực trong các hoạt động hướng đến xã hội...

4. Đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:

Việc tổ chức lễ của các nhóm đã được chấp thuận đăng ký thực hiện theo nội dung, địa điểm đã đăng ký và được chấp thuận; nếu có nhu cầu tổ chức lễ ở quy mô lớn hơn, cần thuê, mượn địa điểm khác thì tùy thuộc quy mô cuộc lễ để xem xét giải quyết theo quy định tại Điều 46 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chưa được chấp thuận đăng ký nhưng đã kê khai nội dung, thời gian, địa điểm và số lượng người thường xuyên tham gia sinh hoạt tôn giáo với chính quyền thì hướng dẫn người đứng đầu nhóm tổ chức lễ bình thường như các buổi sinh hoạt tôn giáo thường nhật.

5. Tổ chức thông tin tuyên truyền về hoạt động chúc mừng lễ Giáng sinh của các cấp chính quyền, các hoạt động “tốt đời, đẹp đạo” của chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo và Tin lành. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi lợi dụng lễ Giáng sinh để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kích động các hoạt động cực đoan gây mất an ninh trật tự.

Trên đây là hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh 2023, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường

quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Sau lễ, tổng hợp tình hình gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (Qua phòng Nội vụ) trong ngày 26 tháng 12 năm 2023 để báo cáo Sở Nội vụ. Nếu có vấn đề phức tạp, đề nghị thông tin kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố để hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thương